



ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๙๘/ว.๑๓๒๐

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
๑๘/๖๔ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลปากเพรียว  
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๗๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญข้าราชการใหม่เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย  
การสาธารณสุขสิรินธร /สาธารณสุขอำเภอ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล /หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  
สาธารณสุขทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สระบุรี กำหนดจัดทำโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ของหน่วยงาน  
กระทรวงสาธารณสุข รุ่น ๓/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี  
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนรุ่นละ ๑๐๐ คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการให้มีมาตรฐาน  
และมีคุณภาพเหมาะสม กับการเป็นข้าราชการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ  
ประเทศชาติ

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี จึงขอเชิญข้าราชการใหม่ในสังกัดหน่วยงาน  
ของท่านสมัครเข้าร่วมอบรมโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน  
ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ สมัครได้ด้วยตนเองโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.bcns.ac.th](http://www.bcns.ac.th)  
และชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปากเพรียว ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล  
บรมราชชนนีสระบุรี เพื่อบริการวิชาการ” เลขที่บัญชี ๒๖๔ - ๐ - ๔๖๓๗๘ - ๐ หมดเขตลงทะเบียน รุ่นที่ ๓/๒๕๖๓ ภายใน  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ E - mail : [kronkamonwan@bcns.ac.th](mailto:kronkamonwan@bcns.ac.th) ผู้เข้าร่วม  
ประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางจากต้นสังกัด ส่วนค่าที่พัก ค่าอาหาร (ตามวัน เวลา  
การอบรม) ผู้ดำเนินการจัดโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่มีถือเป็น  
วันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์  
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แก่ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทัศนีย์ เกริกกุลธร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๑๙๔๘ ต่อ ๑๔๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๒ ๒๔๘๐